



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐  
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๕-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที่ ๖ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕ หน้า ๗ มูลค่าข่าว ๒๔๒,๓๗๐.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



**ล**าวเป็นประเทศที่มีความคล้ายคลึงกับประเทศไทยมากที่สุดในทุกภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยภาษา ขนบธรรมเนียม ตลอดจนประเพณีต่างๆ ส่วนเหมือนกันอย่างน่าประหลาดจนยากที่จะปฏิเสธได้ว่าเป็นคนละประเทศกัน

จากข้อมูลในหนังสือพบว่า ประเทศลาวมีพรมแดนทางเหนือติดต่อกับจีน ทิศตะวันตกเฉียงเหนือติดกับพม่า ทิศตะวันออกติดกับเวียดนาม ทิศใต้ติดกับกัมพูชา และติดกับไทยทางทิศตะวันตกซึ่งมีแม่น้ำโขงไหลผ่านประเทศลาวแบ่งเป็น 17 แขวง (ในหนึ่งแขวงมีหลายเมืองซึ่งจะมีหนึ่งเมืองเป็นเมืองหลวงเรียกว่าเมืองเอก) และ 1 เขตปกครองพิเศษเรียกว่านครหลวง

**แขวงคำม่วน** ชื่อเดิมเมืองศรีโคตรบูร ตั้งอยู่ตอนกลางค่อนข้างไปทางใต้ของประเทศ ทิศตะวันออกติดกับประเทศไทย เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 ได้มีพิธีเปิดสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 เชื่อม จ.นครพนม และแขวงคำม่วนไว้ด้วยกัน ซึ่งการเดินทางของเราได้ใช้ จ.นครพนมเป็นทางผ่านเพื่อข้ามไปยังแขวงคำม่วน

การจะข้ามไปแขวงคำม่วนสามารถทำได้ 2 วิธี นั่นคือ ขั้วรถข้ามโดยใช้สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 3 หรือนั่งเรือขึ้นชมบรรยากาศริมฝั่งโขง เมื่อมาถึงฝั่งประเทศลาว ก่อนจะหาความถี่ค่าให้กับวีซ่าที่ไม้อู่หน้าของชาวคำม่วนนั้น ต้องจ่ายค่าเข้าประเทศคนละ 100-200 บาท โชคดีไม่ต้องแลกเงินกับให้กู้หน่วย

ประเทศลาวมีระบอบการปกครองแบบสังคมนิยมฯ มีเพียงพรรคเดียวที่ใช้อำนาจในการบริหารปกครองประเทศ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เราเห็นทหารเดินกันขวักไขว่โดยเฉพาะในสถานที่ราชการอย่างศาลจังหวัดหรือที่ด่านเข้าเมือง

คณะหมดเวลาไปกับการจับจ่ายข้าวของใช้สอย ซึ่งราคานั้นถูกแสนถูกกว่าหลายเท่าเมื่อเทียบกับของที่เมืองไทย ด้วยความไม่เคยชินกับบรรยากาศในตลาดสด ทำให้ลิ้มความหิวเสียนิท จุดเด่นหรือจุดขายของร้านไม่ได้อยู่ที่ความสะอาด บริการดี ถูกปากหรือถูกอนามัย แต่อยู่ที่เมนูพื้นบ้านของคนลาวที่คະແນວຄວາມແປກຕ້ອງຟຸ່ງເປັນອັນດັບໜຶ່ງ ກັບ ແມນູ ກິ້ວເຕີຍເນື້ອ...ຄວາຍ

เจ้าทูบ้านเรามาเห็นคงสับสนว่าไม่ลงเนื้อควายได้รับความนิยมในการบริโภคที่แขวงคำม่วนอย่างมาก สามารถสังเกตได้จากเจ้า

บอลเดอร์ที่ขายดิบขายดีในร้าน สิ่งหนึ่งที่ต่างไปจากประเทศอื่นๆ คือชุมชนที่อุดมไปด้วยทรัพยากรอันทรงค่า ความงามของวิถีชีวิตเรียบง่าย ปราศจากการแข่งขันแย่งชิงทางการค้าอย่างบางประเทศ ลาวเป็นอีกประเทศในอาเซียนที่มีความสงบ ผู้คนยังไม่ตื่นตัวพร้อมรับกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะมีขึ้นภายในปลายปี 2558 เท่าที่ควร หากมีการแพร่เทคโนโลยีเข้ามาในประเทศลาวอย่างรวดเร็วราวกับโรคร้าย อาจทำให้เกิดความสูญเสียทางด้านทรัพยากรต่างๆ

อย่างไรก็ตาม การรวมตัวเป็นกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจของทั้ง 10 ประเทศนี้ ถือเป็นเรื่องน่ายินดี แต่การจะครอบงำคนที่เคยมีความ



เป็นอยู่อย่างสบายๆ ด้วยความก้าวหน้าทาง  
วิทยาการของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว เพื่อที่  
จะพัฒนาประเทศให้ทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ  
นั้น ควรจะเข้าแทรกอย่างค่อยเป็นค่อยไปจะ  
เป็นการดีกว่า

สิ่งที่ต้องเร่งพัฒนาอย่างรวดเร็วนั้น  
เห็นจะไม่พ้นเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
เพราะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความคิด เมื่อได้รับ

การปูพื้นฐานทางความรู้และจิตสำนึกแล้ว  
จะเป็นผู้ที่มีประสิทธิภาพ ทำให้การพัฒนา  
ประเทศสามารถดำเนินไปได้อย่างรวดเร็ว  
และมั่นคง

**คณางค์ รักมณุษย์**

คณะมนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ